
BORGARRÁÐ 17. september 2020: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands 
um aðgerðir Reykjavíkurborgar varðandi húsnæðiskostnað - R20090146

Almennt er talið eðlilegt að húsnæðiskostnaður fari ekki yfir 25% af ráðstöfunartekjum 
heimilisins. Hvað er Reykjavíkurborg að gera til að halda húsnæðisverði innan þeirra marka 
sem þarf fyrir láglaunafólk og/eða fyrstu kaupendur?


